

BẢNG TỔNG KẾT SMART SUCCESS (CẤP ĐỘ 1)

PHẦN	TẬP		CHỦ ĐỀ	TRỌNG TÂM
	STT	TÊN		
1	1	10 SỰ THẬT CỰC SỐC VỀ LÀM GIÀU	KIẾN THỨC & NHẬN THỨC GIÀU	<ol style="list-style-type: none"> Giàu, nghèo do số phận. Số phận do mình tự tạo ra Giàu, nghèo hoàn toàn là do tự chúng ta tạo ra. Không có bất cứ một ai hay một thế lực nào ở ngoài kia đang tưởng thưởng hay trừng phạt chúng ta cả. Giàu là do may mắn, nghèo là do xui rủi. May mắn và xui rủi thì do chúng ta tự tạo ra. Tất cả mọi người đều có quyền, có khả năng, có tiềm năng, có cơ hội và có thể thành công giàu có như mình mơ ước, bất luận xuất thân như thế nào, tình trạng hiện tại có ra sao đi chăng nữa. Bạn hoàn toàn có thể trở nên thành công, giàu có. Bạn có thể đạt được bất cứ thứ gì, trở thành bất cứ ai mà bạn muốn. Không quan trọng bạn xuất thân như thế nào, tình cảnh hiện tại của bạn ra sao, bạn đều có thể trở nên thành công giàu có từ chính nơi bạn đang đứng. Làm giàu cũng là một loại kiến thức, kỹ năng; cho nên nó hoàn toàn có thể học được. Bất cứ ai cũng có thể học được. Tự học là cách học tốt nhất. Hãy làm giàu bằng cái mà bạn yêu thích nhất, đam mê nhất; cái mà bạn giỏi nhất. Hãy biến nó thành tiền. Đừng thấy người ta làm gì đó kiếm được nhiều tiền thì mình cũng lao vào đó, trong khi mình không hiểu gì về nó, không thích nó. Đồng thời, hãy học các nguyên tắc và quy luật bất biến về sự thành công giàu có. Bạn càng theo đuổi một chiến lược giàu nhanh thì bạn lại càng giàu chậm. Nếu bạn theo đuổi một chiến lược làm giàu chắc chắn, giàu bền vững thì rất có thể bạn sẽ giàu nhanh hơn bạn nghĩ đấy. Giàu nhanh hay giàu chậm là do bản thân bạn, cụ thể là phụ thuộc vào tốc độ phát triển bản thân của bạn. Thời điểm lý tưởng nhất để bắt đầu làm giàu là: Ngay bây giờ. Nơi hoàn hảo nhất để bắt đầu làm giàu là: Ngay tại nơi mà bạn đang ở.
	2	14 SAI LÀM TẠI HẠI & NGUY HIỂM VỀ LÀM GIÀU	KIẾN THỨC & NHẬN THỨC GIÀU	<ol style="list-style-type: none"> Làm giàu mà không hiểu biết về nguyên tắc, quy luật làm giàu Biết, thừa nhận, hiểu đúng và làm đúng theo các nguyên tắc, quy luật làm giàu. Chỉ sử dụng nguồn lực có giới hạn để làm giàu Sử dụng nguồn lực không giới hạn của bản thân làm nền tảng cho việc làm giàu Làm giàu bằng cách bóc lột, hành hạ bản thân Trần trọng, hoàn thiện, phát triển, nâng tầm bản thân Làm giàu bằng thủ đoạn, chộp giật, ăn xối ở thì. Làm giàu bằng cách làm lợi cho những người khác Tư tưởng muốn giàu nhanh, giàu chớp nhoáng. Làm giàu bền vững Làm giàu một cách mù, tối đầu hay tối đó, không có sự tính toán Làm giàu một cách bài bản, khoa học, có tính toán, có chiến lược, có kế hoạch rõ ràng. Lấy giàu có làm mục đích duy nhất của cuộc đời. Dành cả đời để làm giàu Chỉ ưu tiên tập trung làm giàu trong một khoảng thời gian nhất định. Giàu không phải là mục đích cuối cùng của cuộc đời. Hướng ra và tập trung vào bên ngoài Hướng vào, và tập trung vào bên trong Làm giàu bằng sự hà tiện, keo kiệt, bủn xỉn Tiết kiệm một cách chính đáng. Lấy tiền bạc làm trung tâm Lấy giá trị trao đổi làm trung tâm. A dua, bắt chước, trở thành bản sao của người khác. Hãy là chính mình. Làm giàu bằng đam mê, sở thích, sở trường và theo cách của riêng mình. Kiểm tiền bất chấp, trái đạo đức, trái pháp luật Làm giàu đàng hoàng, quang minh, chính đại Thụ động Làm giàu một cách chủ động Theo đuổi sự giàu có Tạo ra và thu hút sự giàu có
	3	MÔ HÌNH LÀM GIÀU THÔNG MINH	TỬ DIỆU ĐỂ VỀ LÀM GIÀU	<ol style="list-style-type: none"> Thiên đế Các quy luật tự nhiên và bất biến về làm giàu Địa đế Ảnh hưởng to lớn của xã hội, của thể giới xung quanh đối với việc làm giàu Nhân đế Ảnh hưởng to lớn của mọi người xung quanh đối với việc làm giàu Kỷ đế Vai trò của bản thân trong việc làm giàu
	4	CÔNG THỨC THÀNH CÔNG TUYỆT ĐỈNH 4W1H	BỨC TRANH TOÀN CẢNH VỀ CUỘC SỐNG MƠ ƯỚC	<p>W1: What Thành công là gì? (Hay: Định nghĩa về sự thành công)</p> <p>W2: Why Tại sao bạn muốn đạt được sự thành công đó?</p> <p>W3: When Deadline (tức là thời hạn) mà bạn muốn đạt được thành công đó. Chính xác ngày/tháng/năm.</p> <p>W4: Where Bạn muốn đạt được thành công lớn nhất trong lĩnh vực chính nào?</p> <p>1H: How Chiến lược, chiến thuật, cách thức, phương pháp, kỹ thuật, kế hoạch của bạn là gì?</p>
	5	14 QUY LUẬT LÀM GIÀU TỐI THƯỢNG	THIÊN ĐẾ	<p>1- Luật tự thân làm giàu Bạn là người làm chủ số phận mình. Bạn là thuyền trưởng của cuộc đời mình. Chính bạn chịu trách nhiệm 100% trong việc tạo nên con người mình và cuộc sống của mình. Bạn trở thành con người như thế nào, đó là do bạn. Giàu hay nghèo, thất bại hay thành công, buồn vui, sướng khổ; tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của bạn, cho dù là tốt hay xấu, cho dù là tích cực hay tiêu cực; đều là do bạn đồng sáng tạo nên, mà trong đó, bạn là người có vai trò chính yếu, vai trò lớn nhất, vai trò quyết định.</p> <p>2- Luật Nhân - Quả Giàu hay nghèo, thành công hay thất bại, buồn vui, sướng khổ rồi cuộc đời chỉ là các kết quả. Và các kết quả này được tạo nên bởi các nguyên nhân tương ứng: Nhân giàu thì tạo ra quả giàu. Nhân nghèo thì tạo ra quả nghèo. Nhân tích cực thì tạo ra quả niềm vui, hạnh phúc. Nhân tiêu cực thì tạo ra quả nỗi buồn và đau khổ. Muốn thay đổi kết quả, thì phải thay đổi nguyên nhân.</p> <p>3- Luật Tâm thức Tâm thức là cái khuôn. Ta là người thợ. Thế giới là nguyên liệu. Cuộc sống là chiếc bánh. Khuôn hình gì, tính chất nguyên liệu đầu vào như thế nào thì sẽ đúc ra chiếc bánh có hình dạng và chất lượng tương ứng.</p> <p>4- Luật Lượng - Chất Những thay đổi đơn thuần về lượng, đến một mức độ nhất định, sẽ chuyển hóa thành những sự khác nhau về chất. Số lượng các nhân giàu có, đến một mức độ nhất định, sẽ chuyển hóa thành sự giàu có dưới dạng vật chất tương đương.</p> <p>5- Luật Năng lượng Năng lượng thành công giàu có hay thất bại nghèo khổ không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi; nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng kia.</p> <p>6- Luật sáng tạo Tất cả mọi thứ đều được tạo ra 2 lần: đầu tiên là nó được tạo ra trong tâm trí, kế sau đó nó mới được tạo ra trong thực tiễn.</p> <p>7- Luật PTBT Sự giàu có (tốc độ, mức độ, chất lượng) tỷ lệ thuận với sự phát triển bản thân (tốc độ, cường độ, chất lượng).</p> <p>8- Luật Tương ứng Thế giới bên ngoài chỉ là sự phản chiếu của thế giới bên trong. Trong thế nào, ngoài thế đó.</p> <p>9- Luật Tập trung Bất cứ cái gì bạn tập trung vào, nó sẽ phát triển, về cả số lượng và chất lượng. Mức độ tập trung thể hiện ở: thời gian, số lượng, cường độ và tần suất của tất cả mọi nguồn lực mà bạn dành cho đối tượng đó.</p> <p>10- Luật giá trị Sự giàu có tỷ lệ thuận với giá trị mà bạn tạo ra và trao đổi với người khác.</p> <p>11- Luật thu hút Bạn thu hút về phía mình mọi thứ có năng lượng cùng bản chất với năng lượng của bạn.</p> <p>12- Luật bất bại Không có gì gọi là "thất bại". Tất cả chỉ là kết quả.</p> <p>13- Luật hành động Hành động là cây cầu nối giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài. Chẳng có gì xảy ra cho đến khi chúng ta hành động.</p> <p>14- Luật li đôn Người chiến thắng không phải là người có khởi đầu dễ dàng nhất, mà là người trụ vững đến giây phút cuối cùng.</p>
	6	4 XIẾNG XÍCH TRỜI BẠN VỚI NGHÈO	NHÂN ĐẾ	<ol style="list-style-type: none"> Gia đình Xã hội (cộng đồng, truyền thống, văn hóa) Giáo dục Truyền thông
	7	7 NHÓM NGƯỜI CẢN BẠN LÀM GIÀU	NHÂN ĐẾ	<ol style="list-style-type: none"> Người thân. Bạn bè Giáo viên Người có sức ảnh hưởng (người mà chúng ta thần tượng, mà ngày nay giới trẻ gọi là Idol đó) Bạn đời Đồng nghiệp Người đứng
	8	BÁT CHÁNH ĐẠO LÀM GIÀU	KỶ ĐẾ	<ol style="list-style-type: none"> Tâm giàu Tâm thức giàu Triết lý giàu Trí tuệ giàu Chiến lược giàu Chiến lược người giàu Chiến lược sự nghiệp Hành động giàu
	9	BỨC TRANH TOÀN CẢNH VỀ SMART SUCCESS VÀ VIỆC LÀM GIÀU	XẤU CHUỐI 8 TẬP ĐẦU TIÊN	
	10	NỀN TẢNG CĂN BẢN & GÓC RẼ CỦA VIỆC LÀM GIÀU	TỔNG KẾT PHẦN I	
11	ĐÁNH THỨC 5 NỘI LỰC LÀM GIÀU VỎ HẠN	NGUỒN LỰC LÀM GIÀU	<ol style="list-style-type: none"> Tâm lực Tinh lực (Thức lực) Tuệ lực (Trí tuệ) Tài lực (Tài năng) Thế lực (Thế chất) 	
12	BIỆT ĐỘI LÀM GIÀU BẤT KHẢ CHIẾN BẠI	BÁT CHÁNH ĐẠO LÀM GIÀU	<p>8 yếu tố BCD làm giàu, được ví như 8 thành viên trong Biệt đội làm giàu. Một khi xây dựng được biệt đội này, thì sẽ bách chiến bách thắng không chỉ trong làm giàu, mà trong mọi thứ.</p> <p>Bước 1: Hiểu đúng bản chất của tình trạng hiện tại. Hiện trạng nghèo không phải là vấn đề. Nó chỉ là kết quả của hằng hà sa số những chuỗi nhân-duyên nghèo đã vận hành trong suốt một thời gian dài trước đó tạo nên.</p> <p>Bước 2: BẠN DỪNG LẠI, HÃM LẠI CHUỖI NHÂN-DUYÊN CŨ, CHUỖI NGHÈO ĐÓ. Làm thế nào để dừng nó lại? Chỉ có một cách duy nhất, đó là TỈNH THỨC.</p> <p>Bước 3: Chuyển hóa Tức là bạn phải khởi đầu chuỗi nhân duyên mới - chính là chuỗi giàu. Bằng cách nào? Chính là bằng BCD</p> <p>Bước 4: duy trì liên tục, lặp đi lặp lại, không gián đoạn 3 bước trên.</p>	
13	4 BƯỚC CHUYỂN HÓA KỶ DIỆU TỪ NGHÈO KHÓ SANG GIÀU CÓ	TÂM GIÀU	<p>• BA YẾU TỐ BCD VÀ PHÁT TRIỂN TÂM GIÀU: Bước 1: Nhận diện và phân biệt tâm nghèo và tâm giàu Bước 2: Phương pháp và kỹ thuật chuyển hóa tâm nghèo sang tâm giàu Bước 3: Duy trì, củng cố và phát triển tâm giàu</p> <p>• DANH SÁCH 50 TRIỆU CHỨNG CỦA TÂM NGHÈO (Đọc danh sách)</p>	
14	TRIỆU CHỨNG CỦA TÂM NGHÈO - NHẬN DIỆN & CHUYỂN HÓA SANG TÂM GIÀU	TÂM GIÀU	<p>Bước 1: Nhận diện và phân biệt tâm nghèo và tâm giàu Bước 2: Phương pháp và kỹ thuật chuyển hóa tâm nghèo sang tâm giàu Bước 3: Duy trì, củng cố và phát triển tâm giàu</p> <p>• DANH SÁCH 50 TRIỆU CHỨNG CỦA TÂM NGHÈO (Đọc danh sách)</p>	
15	TÂM NGHÈO SỐ 1 ĐẾN 25 - NHẬN DIỆN & CHUYỂN HÓA	TÂM GIÀU	Nhận diện và chuyển hóa 25 tâm nghèo đầu tiên sang thành 25 tâm giàu	
16	TÂM NGHÈO SỐ 26 ĐẾN 37 - NHẬN DIỆN & CHUYỂN HÓA	TÂM GIÀU	Nhận diện và chuyển hóa 12 tâm nghèo tiếp theo sang thành 12 tâm giàu	
17	TÂM NGHÈO SỐ 38 ĐẾN 50 - NHẬN DIỆN & CHUYỂN HÓA	TÂM GIÀU	Nhận diện và chuyển hóa 13 tâm nghèo tiếp theo sang thành 13 tâm giàu	
18	PHƯƠNG TRÌNH HUỐNG SÁNG & HUỐNG ĐÁNG GIẢI	TÂM GIÀU	$K + T + D + N = C7$ $K + 1T + 1D + 1N = C$ $K = 8TCD$	
19	CHUYỂN HÓA QUÁ KHỨ - THAY ĐỔI TƯƠNG LAI - KIẾN TẠO TƯƠNG SANG	TÂM GIÀU	<p>3 CẤP ĐỘ CHUYỂN HÓA: C1: Chuyển hóa thu động (chuyển hóa người/chuyển hóa gián tiếp) C2: Chuyển hóa chuyển hóa trực tiếp (chuyển hóa ngay lập tức) C3: Chuyển hóa tự động (chuyển hóa chủ động)</p>	
20	7 CHÂN LÝ LÀM GIÀU TUYỆT ĐỈNH	TÂM GIÀU	<p>7 TÂM LỰC LÀM GIÀU:</p> <ol style="list-style-type: none"> An Lực Định Lực Tinh Lực Tĩnh Lực Minh Lực Bình Lực Xả Lực 	
21	CHUYỂN HÓA QUÁ KHỨ - LÀM CHỦ HIỆN TẠI - KIẾN TẠO TƯƠNG LAI	TÂM GIÀU	<ul style="list-style-type: none"> 11 tầng chuyển hóa từ Nghèo sang giàu Mối quan hệ giữa OK - HT - TL Cách chuyển hóa quá khứ - Làm chủ hiện tại - Kiến tạo tương lai 	
22	LÀM GIÀU BẰNG TÂM LINH	TÂM GIÀU	<ul style="list-style-type: none"> 4 cấp độ đối xứng: 9 -1; 5-5; 1-9; 0-10 Định nghĩa thành công viên mãn Kiểm 3 chân của thành công viên mãn 	
23	LÀM CHỦ HIỆN TẠI - CHỈA KHÓA ĐỂ LÀM CHỦ CUỘC SỐNG	TÂM GIÀU	Sức mạnh, sự kỳ diệu của KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI và phương pháp để làm chủ sức mạnh tối thượng này.	
24	THIÊN LÀM GIÀU - THÀNH CÔNG TỪ GÓC RẼ	TÂM GIÀU	Thấu hiểu đúng đắn và sâu sắc về Thiên nói chung. Ứng dụng Thiên vào làm giàu thành công vượt bậc và bền vững từ gốc rễ.	
25	HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH THIÊN LÀM GIÀU	TÂM GIÀU	Các loại thiên, 8 bước và Hướng dẫn chi tiết thực hành Thiên hiệu quả (Thiên nói chung, và Thiên làm giàu nói riêng).	
26	NHẬN THỨC - CHỈA KHÓA CỦA MỌI SỰ THAY ĐỔI ĐÍCH THỰC	TÂM GIÀU	Thay đổi nhận thức >> Thay đổi Tâm thức >> Chuyển hóa tâm nghèo sang tâm giàu. Thấu hiểu, phương pháp và kỹ thuật thực hành.	
27	NHẬN THỨC TÂM LINH - BÍ MẬT CUỐI CÙNG	TÂM GIÀU	<ul style="list-style-type: none"> Nhận thức Tâm linh là gốc rễ, là con đường duy nhất để Phát triển Tâm giàu, 1 trong 3 thành công chính tạo nên sự giàu có (Tâm giàu, Tâm thức giàu, Hành động giàu) Phương pháp & Kỹ thuật Phát triển Nhận thức tâm linh 	
28	TỔNG KẾT VỀ TÂM GIÀU	TÂM GIÀU	Tổng hợp tất cả các tính tuy về Thấu hiểu, chuyển hóa và phát triển Tâm giàu (Tâm các tính tuyn trong Thấu hiểu nhất trong Tam Giàu: Tâm giàu - Tâm thức giàu - Hành động giàu)	
29	LÀM CHỦ TRÍ GIÀU - LÀM CHỦ THÀNH CÔNG	TÂM THỨC GIÀU	Thấu hiểu về Trí giàu - Ngôi nhà của Tâm thức giàu	
30	LÀM CHỦ TÂM THỨC GIÀU - LÀM CHỦ SỰ GIÀU SANG	TÂM THỨC GIÀU	Phương trình Tâm thức giàu	
31	THẤU HIỂU CHÍNH MÌNH - CHỈA KHÓA THÀNH CÔNG VIÊN MÃN	TÂM THỨC GIÀU	<ul style="list-style-type: none"> Phương trình cuộc sống Phương trình tâm thức 	
32	THAY TÂM THỨC - ĐỔI CUỘC ĐỜI	TÂM THỨC GIÀU	Thấu hiểu và cách làm chủ Nhận thức - Nhân tố chìa khóa tạo nên Tâm thức	
33	25 TIẾN TRÌNH TẠO NÊN TÂM THỨC	TÂM THỨC GIÀU	25 tiến trình tạo nên tâm thức	
34	BÍ QUYẾT XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN TÂM THỨC GIÀU	TÂM THỨC GIÀU	2 Nhiệm Vụ, 3 Kỹ Thuật & 8 Bước Đỉnh Cao Xây Dựng Thành Công Tâm Thức Giàu	
35	5 BƯỚC THỰC HÀNH TRIẾT LÝ GIÀU	TRÍ TUỆ GIÀU	5 Bước xây dựng thực hành và phát triển triết lý giàu	
36	CÔNG THỨC PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ GIÀU	TRÍ TUỆ GIÀU	Công thức phát triển trí tuệ giàu	
37	XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC LÀM GIÀU (2CL)	CHIẾN LƯỢC GIÀU & CHIẾN LƯỢC NHÌN GIÀU	<ul style="list-style-type: none"> P1: 14 Bước xây dựng chiến lược làm giàu tổng thể từ số 0 (Chiến lược 1) P2: 14 Bước để trở thành người lý tưởng mà bạn mơ ước (Chiến lược 2) 	
38	XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SỰ NGHIỆP LÀM GIÀU LÝ TƯỞNG	CHIẾN LƯỢC SỰ NGHIỆP LÝ TƯỞNG	<ol style="list-style-type: none"> P1: Công thức sống đời viên mãn P2: 5 Mảnh ghép tạo nên đời sống viên mãn P3: Công thức thành công triệu đô từ số 0 Bộ (6) Siêu công cụ Tiệu đô Video bộ trợ: Bộ (4) siêu công cụ thấu hiểu bản thân - BAY. P4: Công thức xác định chính xác công việc lý tưởng Công việc lý tưởng = BAY + KIGAI P5: 14 Bước xây dựng chiến lược phát triển sự nghiệp thành công viên mãn (CL3) 	
39	PHƯƠNG PHÁP & KỸ THUẬT HÀNH ĐỘNG LÀM GIÀU ĐỈNH CAO	HÀNH ĐỘNG GIÀU	<ol style="list-style-type: none"> Phương pháp và 4 kỹ thuật hành động hiệu quả Phương pháp: Kaizen (3Đ) 4 Kỹ thuật: 1.TT 2.SS 3.Biểu đồ xương cá 4.DDC - Chu trình hành động kép 	